



- Họ và tên: **NGUYỄN THỊ MỸ AN**
- Ngày, tháng, năm sinh: 04/01/1985.
- Nơi cư trú: số 14-12, khu dân cư Mỹ Hưng, phường Hưng Thạnh, quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ.
- Chức vụ: Phó Trưởng ban Khoa học - Công nghệ và Tư vấn phân biện, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật thành phố Cần Thơ.

CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG

Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật thành phố là cơ quan có chức năng tập hợp đội ngũ trí thức trong và ngoài thành phố, thông qua các hoạt động thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học và dự án chuyển giao công nghệ; tổ chức Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng và Hội thi Sáng tạo kỹ thuật; tổ chức các Hội thảo, hội nghị để tuyên truyền, phổ biến kiến thức khoa học công nghệ; tổ chức các hoạt động tư vấn, phân biện, giám định và hội đồng khoa học và công nghệ cấp thành phố và quận, huyện.

Nghị quyết số 59-NQ/TW ngày 05/8/2020 của Bộ Chính trị xác định mục tiêu đến năm 2030: Cần Thơ là thành phố sinh thái, văn minh, hiện đại mang đậm bản sắc văn hóa sông nước vùng ĐBSCL. Một trong các nhiệm vụ và giải pháp để ra cho thành phố, đó là tập trung nghiên cứu và ứng dụng mạnh mẽ các công nghệ mới, nhất là công nghệ của Cách mạng công nghiệp lần thứ tư; thúc đẩy đổi mới sáng tạo. Khoa học công nghệ sẽ là nguồn lực quan trọng, có tác động lớn đến sự phát triển kinh tế - xã hội của thành phố. Với chức năng, nhiệm vụ công tác đang phụ trách, tôi xin được trình bày chương trình hành động của bản thân, nếu được cử tri tin nhiệm bầu vào hội đồng nhân dân thành phố nhiệm kỳ 2021-2026 như sau:

Đẩy mạnh việc thực hiện công tác tư vấn, phân biện và giám định xã hội nhằm phát huy vai trò dân chủ, thể hiện tiếng nói của người dân, đồng thời cung cấp thông tin, căn cứ khoa học chính xác giúp cho cơ quan chức năng trong việc hoạch định chính sách, phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

Khuyến khích, đẩy mạnh phong trào sáng tạo với mọi thành phần, mọi lĩnh vực, mọi lứa tuổi người dân trên địa bàn thông qua công tác tổ chức các Hội thi và Cuộc thi sáng tạo kỹ thuật, góp phần phát hiện và tôn vinh những nhà sáng tạo trong học tập, lao động và sản xuất.

Phát huy vai trò là thành viên của Mặt trận Tổ quốc: tích cực tham gia các hoạt động giám sát, kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền giải quyết những vấn đề nổi cộm, bức xúc được dư luận xã hội quan tâm.

Bản thân tôi sẽ không ngừng học tập, cập nhật kiến thức mới và nâng cao kỹ năng hoạt động để vừa làm tốt nhiệm vụ chuyên môn, vừa đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của người đại biểu dân cử; thường xuyên giữ mối liên hệ chặt chẽ với cử tri, luôn gần gũi, lắng nghe nguyện vọng, ý kiến, kiến nghị của cử tri; tích cực tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đến với cử tri.



- Họ và tên: **NGUYỄN QUỐC HỘI**
- Ngày, tháng, năm sinh: 26/3/1976.
- Nơi cư trú: số 38/7K, đường 3 Tháng 2, phường Hưng Lợi, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ.
- Chức vụ: Phó Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã thành phố Cần Thơ.

CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG

Được sự tin nhiệm của cử tri nơi cư trú và nơi công tác giới thiệu ứng cử Đại biểu Hội đồng nhân dân TP. Cần Thơ, nhiệm kỳ 2021-2026, nếu được cử tri tin nhiệm bầu làm đại biểu HĐND thành phố đây là điều kiện thuận lợi để đưa ý kiến tâm tư, nguyện vọng của cử tri, những vấn đề còn bất cập trong đời sống của nhân dân, KTTT, HTX trên địa bàn thành phố và quận Thốt Nốt.

Trong đó, tập trung thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu sau:
- Thực hiện đúng quy định về quyền và trách nhiệm của Đại biểu Hội đồng nhân dân gắn với chức năng của tổ chức Liên minh HTX thành phố.

+ Quyền chất vấn và kiến nghị các vấn đề thuộc thẩm quyền, nhất là các kiến nghị về bảo vệ quyền lợi lợi ích của Nhà nước, quyền con người, quyền và lợi ích hợp pháp của cử tri, công dân nói chung trong đó có thành viên, người lao động trong các HTX, THT trên địa bàn Q. Thốt Nốt.

+ Thực hiện đầy đủ, đúng trách nhiệm Đại biểu Hội đồng nhân dân về dự họp, tham gia thảo luận và biểu quyết; báo cáo cử tri kết quả các kỳ họp, các hoạt động của mình; phổ biến, vận động cử tri và nhân dân cùng thực hiện đạt mục tiêu của Nghị quyết của HĐND thành phố.

+ Liên hệ chặt chẽ, chịu sự giám sát của cử tri, thực hiện tốt chế độ tiếp xúc cử tri và tiếp công dân, thu thập và phản ánh trung thực ý kiến, nguyện vọng, kiến nghị và những vấn đề cử tri quan tâm tại các kỳ họp, phiên họp của HĐND. . .

- Thực hiện hiệu quả nhiệm vụ chuyên môn, phát triển KTTT, HTX trên địa bàn thành phố và Q. Thốt Nốt phải xuất phát từ nhu cầu, lợi ích của người dân; coi trọng mở rộng quy mô thành viên; đa dạng hình thức liên kết, hợp tác nâng cao hiệu quả hoạt động gắn với phát huy vai trò làm chủ, lợi ích của các thành viên; phát huy lợi thế, phù hợp với điều kiện, đặc điểm, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của quận Thốt Nốt; phát triển hòa hòa giữa kinh tế với văn hóa, xã hội, bảo vệ môi trường và thích ứng với biến đổi khí hậu. Phát triển KTTT, HTX đa dạng ngành nghề, lĩnh vực, gắn với chuỗi giá trị, sản phẩm chủ lực, chương trình OCOP của quận (như: Thủy sản, trái cây, lúa gạo, làng nghề, công nghiệp - TTCN, thương mại - dịch vụ. . .).

- Đẩy mạnh đưa các chính sách hỗ trợ, ưu đãi của Nhà nước đến các HTX, THT và thành viên của HTX, THT được thụ hưởng, thật sự là đơn bầy để KTTT phát triển đúng định hướng.

- Tập trung phối hợp hiệu quả với các sở, ngành, chính quyền địa phương, tổ chức hiệp hội, đoàn thể các cấp trong việc phổ biến, triển khai thực hiện chủ trương, Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trong việc phát triển KTTT, HTX tham gia xây dựng nông thôn mới bền vững, giải quyết việc làm, xóa đói, giảm nghèo nâng cao thu nhập và chất lượng cuộc sống thành viên, góp phần đảm bảo an sinh, an ninh, trật tự, an toàn xã hội; tham gia chương trình OCOP, đổi mới thiết bị công nghệ, ứng dụng công nghệ cao, công nghệ chủ chốt của công nghiệp 4.0.

- Tham gia xây dựng cơ chế, chính sách hỗ trợ, ưu đãi ở các lĩnh vực, ngành nghề có mô hình KTTT, HTX; phối hợp kêu gọi, thu hút, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp, các tổ chức, cá nhân đầu tư kết cấu hạ tầng và chế biến sản phẩm cho KTTT, HTX và các lĩnh vực mà thành phố, Q. Thốt Nốt kêu gọi thu hút nhằm góp phần phát triển công nghiệp chế biến, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, công cấp đầu vào, đầu ra cho KTTT, HTX tham gia chuỗi giá trị hàng hóa và dịch vụ. . .

- Bản thân nghiêm túc học tập nâng cao năng lực, thực hiện chủ trương, nghị quyết, quy định của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được Đảng, chính quyền thành phố và Liên minh HTX thành phố giao. . .



- Họ và tên: **DUYANG HIỀN TRÚC LAN**
- Ngày, tháng, năm sinh: 03/11/1978.
- Nơi cư trú: số 293/7E, khu vực Yên Trung, phường Lê Bình, quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ.
- Chức vụ: Trưởng phòng Tổ chức, hành chính thông tin tư liệu, Trường Chính trị thành phố Cần Thơ.

CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG

Tôi tên là DUYANG HIỀN TRÚC LAN, sinh ngày 03/11/1978, năm nay tôi 43 tuổi, tôi sinh ra và lớn lên tại Trà Vinh đây là quê hương thứ nhất của tôi; đến năm 1999 tôi đến Cần Thơ học tập và làm việc cho đến thời điểm hiện nay và Cần Thơ trở thành quê hương thứ hai của tôi. Nếu được cử tri tin nhiệm, bầu tôi làm đại biểu HĐND thành phố khóa X, nhiệm kỳ 2021- 2026, tôi sẽ quyết tâm thực hiện tốt nhiệm vụ sau:

Trước hết, Tôi sẽ xây dựng chương trình công tác hàng tháng, quý, năm của cá nhân, bố trí thời gian hợp lý thực hiện đầy đủ, trách nhiệm, quyền hạn của người đại biểu HĐND theo quy định của pháp luật. Tham gia vào hoạt động của HĐND về giám sát, chất vấn việc thực thi pháp luật, các hoạt động của cơ quan nhà nước và các tổ chức khác. Phổ biến các kết quả kỳ họp, Nghị quyết của HĐND, vận động và cùng nhân dân thực hiện tốt các Nghị quyết đó. Đặc biệt là thường xuyên tiếp xúc cử tri, liên hệ chặt chẽ với cử tri, chịu sự giám sát của cử tri, qua đó thu thập, phản ánh trung thực kiến nghị của cử tri đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của cử tri.

Thứ hai, tham gia tuyên truyền nội dung các Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trong quá trình giảng dạy và tiếp tục đóng góp vào các dự thảo chính sách, văn bản pháp luật để góp phần đảm bảo quyền lợi chính đáng của người dân, của tổ chức và của Nhà nước. Từ trải nghiệm của bản thân và gia đình, tôi đặc biệt quan tâm đến việc thực hiện đúng các chính sách, qui định pháp luật của Nhà nước ban hành; nhất là từ khía cạnh thực hiện công tác quản lý của các cơ quan nhà nước tại địa phương góp phần trong việc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người dân.

Cuối cùng, là ứng cử viên nữ tôi quan tâm đến việc kiến nghị các chính sách hỗ trợ, bảo vệ cho chị em phụ nữ trong phòng, chống bạo lực gia đình; giúp đỡ cho các cháu gái trong những hoàn cảnh khó khăn,...

Bằng sự nhiệt thành của người con đối với quê hương đất nước, trách nhiệm đối người dân, tôi mong nhận được sự ủng hộ của cử tri địa phương để có thêm cơ hội hơn để cùng với cử tri, các ngành các cấp liên quan vận dụng những kinh nghiệm, kiến thức, tham gia tích cực chăm lo cho người dân địa phương trong điều kiện có thể tốt nhất.



- Họ và tên: **HUYỀN HOÀNG MẾN**
- Ngày, tháng, năm sinh: 15/12/1976.
- Nơi cư trú: H74, đường số 10, khu tái định cư Trung tâm Văn hóa Tây Đô, khu vực 3, phường Hưng Thạnh, quận Cái Răng, TP Cần Thơ
- Chức vụ: Thành ủy viên, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông TP Cần Thơ.

CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG

Thành phố Cần Thơ nằm ở trung tâm vùng ĐBSCL mang những đặc trưng cơ bản của một trung tâm đa chức năng, có sức lan tỏa kinh tế, văn hóa, xã hội, giữ vai trò quan trọng về quốc phòng - an ninh đối với Vùng và cả nước. Tuy nhiên phát triển kinh tế chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế, chưa thực sự là trung tâm đóng lực của vùng ĐBSCL. Cơ cấu kinh tế nội ngành chuyên dịch chếm, nhất là ngành công nghiệp; ngành dịch vụ chưa tạo ra sự phát triển đột phá, chưa trở thành trung tâm dịch vụ lớn, đa ngành của vùng; nông nghiệp chưa phát huy hết tiềm năng, lợi thế, chưa thể hiện rõ vai trò sản xuất theo hướng hiện đại; đây là những vấn đề tôi quan tâm, trăn trở và tôi biết đó là những vấn đề cần có thời gian giải quyết trong điều kiện hiện nay của thành phố.

Với vai trò là người đứng đầu ngành thông tin và truyền thông (TTTT) của thành phố quản lý chuyên ngành về ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT), bưu chính viễn thông và báo chí truyền thông có vai trò đặc biệt quan trọng trong sự chuyển đổi ngành. Ngành TTTT chưa bao giờ có sứ mệnh lớn lao như bây giờ, bưu chính không chỉ là chuyên phát thư và bưu kiện mà bưu chính là nền tảng để hỗ trợ mọi cá nhân, mọi hộ gia đình có thể kinh doanh, có thể tiếp cận thị trường toàn quốc và toàn cầu là nền tảng giúp người dân kinh doanh làm giàu và thoát nghèo. Viễn thông là hạ tầng của nền kinh tế số, viễn thông là hạ tầng của lưu trữ và xử lý dữ liệu, là hạ tầng cung cấp công nghệ nền tảng cho mọi người, mọi doanh nghiệp để giúp mọi người sáng tạo sản phẩm, đã trở thành hạ tầng sản xuất kinh doanh của nền kinh tế số. Đây ngành ứng dụng CNTT và tự động hóa trong sản xuất công nghiệp, phát triển sản xuất các sản phẩm, thiết bị đáp ứng được yêu cầu của cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0, nền tảng số cho các ngành công nghiệp khác. Đây ngành chuyển đổi số, tạo phương thức kinh doanh mới, tăng khả năng kết nối, tiếp cận thông tin, tăng cơ hội kinh doanh doanh mới cho người dân và doanh nghiệp.

Đồng thời, để thực hiện tốt nhiệm vụ của người đại biểu dân cử, bản thân tôi thấy cần:

1. Tham mưu cho lãnh đạo thành phố phát triển CNTT như một ngành kinh tế mũi nhọn. Với đặc điểm về địa lý tự nhiên và kinh tế - xã hội của Cần Thơ trong môi trường quan với khu vực ĐBSCL, ngành kinh tế CNTT TP Cần Thơ sẽ tập trung vào các lĩnh vực công nghiệp phần mềm, công nghiệp phần cứng, công nghiệp nội dung và dịch vụ CNTT. Ngoài ra, CNTT còn là đơn bầy để thúc đẩy phát triển kinh tế cho TPTC và vùng ĐBSCL trong thời gian tới. Do vậy, việc tăng cường ứng dụng CNTT vào sản xuất sẽ góp phần mang lại giá trị thặng dư lớn. Hơn nữa, ứng dụng và phát triển CNTT sẽ thúc đẩy công cuộc đổi mới, phát triển nhanh và hiện đại hóa các ngành kinh tế, tăng cường năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp, hỗ trợ cơ hội vượt qua quá trình chủ động hội nhập kinh tế quốc tế, nâng cao chất lượng cuộc sống người dân.

2. Tích cực tham gia các hoạt động giám sát; kịp thời phát hiện, kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền giải quyết những vấn đề nổi cộm, bức xúc được dư luận xã hội quan tâm.

3. Thực hiện tốt chức năng tiếp công dân, tiếp nhận và xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân thuộc lĩnh vực ngành TTTT, giải quyết kịp thời để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân.

Để xứng đáng với sự tin tưởng của Đảng, của cử tri và nhân dân, bản thân tôi luôn phải nỗ lực phấn đấu, tu dưỡng, rèn luyện, tích cực học hỏi để hoàn thiện mình và phải nghiêm túc thực hiện tốt phong cách công tác của người cán bộ công chức ngành thông tin và truyền thông là trong dân, gần dân, học dân và thực sự có trách nhiệm với dân.



- Họ và tên: **NGUYỄN KỶ NAM**
 - Ngày, tháng, năm sinh: 19/7/1973.
 - Nơi cư trú: số 483/109, đường 30 Tháng 4, phường Hưng Lợi, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ.
 - Chức vụ: Phó Trưởng Ban đô thị, Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ.

CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG

Kính thưa quý đại biểu cùng quý bà con cử tri!

Tôi rất vinh dự được tập thể lãnh đạo thường trực HĐND thành phố và cơ quan nơi công tác, nơi cư trú và Ban thường trực UBMTTQVN thành phố hiệp thương chính thức giới thiệu và danh sách ứng cử viên đại biểu HĐND thành phố Cần Thơ nhiệm kỳ 2021 - 2026 đây là niềm vinh dự và cũng là trọng trách lớn trước quý cử tri.

Trong nhiệm kỳ qua với trách nhiệm là đại biểu HĐND thành phố Tôi nhận thức rõ vị trí, vai trò của Hội đồng nhân dân là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương. Đại biểu Hội đồng nhân dân là người đại diện cho ý chí, nguyện vọng của Nhân dân địa phương, chịu trách nhiệm trước cử tri địa phương và trước Hội đồng nhân dân thành phố. Với năng lực công tác, những kinh nghiệm có được trong hoạt động chuyên trách HĐND nhiệm kỳ qua, nếu được quý cử tri tiếp tục tín nhiệm tôi sẽ nỗ lực phấn đấu làm tốt những việc sau đây:

- Thứ nhất, Tham gia tích cực vào các hoạt động, cùng với tập thể HĐND thành phố quyết định những chủ trương, chính sách về phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội. Gắn bó mật thiết và giữ mối liên hệ thường xuyên với cử tri, lắng nghe ý kiến, tâm huyết tâm tư, nguyện vọng chính đáng của cử tri, kịp thời ghi nhận, phản ánh trung thực, đầy đủ các ý kiến của cử tri qua đó xem xét, kiến nghị giải quyết.

- Thứ hai, Tích cực tham gia chất vấn, thảo luận, nghiên cứu sâu các dự thảo Nghị quyết sẽ ban hành, có nhiều ý kiến đóng góp chất lượng cho các nội dung trình tại các kỳ họp, tham gia vào các hoạt động thăm tra, giám sát, tiếp xúc cử tri, ...

- Thứ ba, Quan tâm giám sát các công trình, dự án quan trọng, các dự án quy hoạch, khu dân cư, tái định cư... của thành phố và địa bàn quận Thốt Nốt đảm bảo được đầu tư có hiệu quả phù hợp với kỳ vọng của quý cử tri. Tăng cường giám sát việc tổ chức thực hiện các nghị quyết của HĐND thành phố đã quyết nghị thông qua.

- Thứ tư, Nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của các cơ quan dân cử, góp phần nâng cao lòng tin của cử tri đối với người đại biểu dân cử nói riêng và hoạt động của các cơ quan dân cử nói chung.

- Thứ năm, Thường xuyên quan tâm, theo dõi và cùng với Thường trực HĐND thành phố, các ban, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND thành phố Cần Thơ sẽ là cầu nối giữa chính quyền địa phương với Quốc hội, Chính phủ, các bộ, ban, ngành ở trung ương và chính quyền địa phương các cấp trong việc giải quyết, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc ý kiến kiến nghị của cử tri đã gửi gắm.

Xin cảm ơn và trân trọng kính chào.



- Họ và tên: **NGUYỄN TRẦN NHU NGỌC**
 - Ngày, tháng, năm sinh: 25/4/1991
 - Nơi cư trú: Số 56/8 đường Nguyễn Chí Thanh, phường Trà Nóc, quận Bình Thủy, TP Cần Thơ.
 - Chức vụ: Nhân viên Pháp chế doanh nghiệp Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Cần Thơ

CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG

Tôi rất vinh dự được ban lãnh đạo Công ty, các đồng nghiệp và cử tri nơi cư trú tin nhiệm giới thiệu tham gia ứng cử Đại biểu Hội đồng nhân dân TP Cần Thơ (nhiệm kỳ 2021-2026). Đây là niềm vinh dự và cũng là thử thách lớn đối với bản thân tôi. Bởi lẽ, Đại biểu Hội đồng nhân dân là người đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân địa phương, chịu trách nhiệm trước cử tri và Hội đồng nhân dân về việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của mình.

Nếu được quý cử tri tin nhiệm bầu tôi là đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố, tôi xin hứa sẽ nỗ lực hoàn thành tốt các nhiệm vụ của người đại biểu nhân dân theo quy định pháp luật. Những điều này luôn song hành, không tách rời với nghĩa vụ công dân và công tác chuyên môn mà tôi đang thực hiện.

Tôi xin được trình bày tóm lược chương trình hành động của bản thân với 03 nhóm nhiệm vụ chính như sau:

Thứ nhất, thực hiện tốt vai trò, trách nhiệm của người đại biểu nhân dân. Tham dự đầy đủ các kỳ họp, phiên họp Hội đồng nhân dân; thảo luận và biểu quyết các vấn đề thuộc nhiệm vụ, quyền hạn. Liên hệ chặt chẽ với cử tri trước và sau mỗi kỳ họp.

Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ với cử tri về hoạt động của mình và của Hội đồng nhân dân. Luôn lắng nghe, tiếp nhận những kiến nghị, đề xuất của cử tri. Chủ động nghiên cứu, giải đáp kịp thời những vấn đề thuộc lĩnh vực phụ trách. Đối với những vấn đề ngoài phạm vi giải quyết, sẽ ghi nhận đầy đủ và phản ánh trung thực tới cơ quan, tổ chức có thẩm quyền. Đồng thời, thực hiện giám sát, đôn đốc để cử tri sớm nhận được kết quả giải quyết kiến nghị một cách thỏa đáng.

Thứ hai, phát huy tốt kiến thức pháp luật đã được đào tạo và kinh nghiệm công tác góp phần mang những quy định pháp luật đến gần hơn với đời sống nhân dân.

Thông qua các hình thức phối hợp với ban ngành, đoàn thể tại địa phương, hỗ trợ người dân cấp nhật kịp thời các quy định mới, hướng dẫn quyền và nghĩa vụ khi tham gia các quan hệ xã hội. Từ đó phát huy vai trò của các chế định pháp luật trong thực tiễn đời sống.

Bên cạnh đó, sẵn sàng tư vấn pháp luật cho quý cử tri và nhân dân địa phương trong khả năng hiểu biết của bản thân. Đối với những vấn đề pháp lý phức tạp, có liên quan đến tố tụng, sẽ hướng dẫn người dân chuẩn bị các thủ tục cần thiết và phương thức liên hệ với các cơ quan thẩm quyền để được giải quyết theo quy định pháp luật.

Thứ ba, trong công tác chuyên môn, luôn đồng hành cùng tập thể Công ty có phần Cấp thoát nước Cần Thơ và các công ty thành viên thực hiện tốt sứ mệnh mang nguồn nước sạch phục vụ nhân dân.

Cung cấp nước sạch an toàn - chất lượng - liên tục, góp phần bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn thành phố và giữ vững an ninh nguồn nước quốc gia.

Đặc biệt quan tâm công tác mở rộng mạng lưới cấp nước, tăng tỷ lệ sử dụng nước sạch sinh hoạt trong vùng phục vụ của Công ty nói riêng và trên toàn thành phố nói chung.

Nâng cao chất lượng phục vụ trong lĩnh vực cấp thoát nước để người dân được cung cấp dịch vụ tốt nhất.

Cùng tập thể Công ty phối hợp với các đơn vị cấp nước ban và số ban ngành liên quan thực hiện đồng bộ các giải pháp cấp nước bền vững thích ứng với biến đổi khí hậu.

Trên đây là những vấn đề bản thân tôi tâm huyết, mong muốn được công hiến một phần nhỏ bé vào sự phát triển của quận Thốt Nốt nói riêng và TP Cần Thơ nói chung. Tôi rất hy vọng nhận được những ý kiến đóng góp tinh thần bầu cử của quý cử tri để ngày càng hoàn thiện bản thân. Cho dù đắc cử hay không đắc cử, tôi cũng sẽ luôn nỗ lực làm việc bằng tinh thần trách nhiệm cao nhất để thực hiện những việc mà bản thân tôi tâm đắc, góp phần vào sự phát triển chung của quê hương mình.



- Họ và tên: **ĐINH THỊ MINH THU**
 - Ngày, tháng, năm sinh: 11/5/1981
 - Nơi cư trú: Đường số 01, Khu đô thị Cửu Long, khu vực Bình An, phường Long Hòa, quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ.
 - Chức vụ: Phó Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội, Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ.

CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG

Tôi tên Đinh Thị Minh Thu, sinh năm 1981. Quê quán xã Định Môn, huyện Thới Lai, TP. Cần Thơ. Chức vụ hiện nay: Phó Trưởng Ban văn hóa - xã hội của HĐND thành phố.

Là đại biểu chuyên trách công tác tại HĐND thành phố, tôi nhận thức sâu sắc vai trò, trách nhiệm của người đại biểu nhân dân chính là người đại diện cho nhân dân thực hiện quyền quyết định những chủ trương, chính sách quan trọng ở địa phương, đồng thời giám sát hoạt động của các cơ quan quản lý nhà nước trong việc triển khai thực hiện các quyết sách đó.

Trong nhiệm kỳ 5 năm qua, tôi đã góp phần cùng tập thể đại biểu HĐND thành phố quyết định nhiều chủ trương, chính sách nhằm phát triển KT-XH của thành phố, thực hiện tốt các nội dung trong chương trình hành động nhiệm kỳ 2016 - 2021. Nếu được cử tri tiếp tục tín nhiệm bầu tôi vào đại biểu HĐND thành phố nhiệm kỳ 2021 - 2026, tôi tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm sau:

Thứ nhất, Thực hiện tốt vai trò “cầu nối” giữa Nhân dân với chính quyền các cấp. Lắng nghe ý kiến, nguyện vọng của cử tri để phản ánh một cách trung thực, đầy đủ đến các cơ quan quản lý nhà nước xem xét, giải quyết theo thẩm quyền, đồng thời thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, rà soát việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri, “lời hứa” của Thủ trưởng các cơ quan Nhà nước.

Thứ hai, Cùng với HĐND thành phố đưa ra các quyết sách nhằm thúc đẩy phát triển KT-XH của thành phố, nhưng cũng phải hợp lòng dân, với mong mỏi và kỳ vọng của Nhân dân.

Thứ ba, với vai trò là đại biểu chuyên trách của HĐND thành phố, tham gia đầy đủ các hoạt động giám sát của Thường trực và các Ban của HĐND thành phố, tập trung giám sát đối với các vấn đề mà cử tri đặc biệt quan tâm như: Giám sát các quy định của ngành giáo dục để chấn chỉnh nạn tiêu cực trong học đường; chất lượng khám và điều trị bệnh cho người dân, thu viện phí, học phí, chế độ chính sách đối với người cao tuổi, gia đình chính sách, đồng bào dân tộc; ô nhiễm môi trường; công tác đấu tranh phòng chống tệ nạn XH, siết chặt kỷ luật, kỷ cương trên địa bàn. Trong đó, tôi xác định theo đuổi đến cùng những vấn đề hạn chế qua giám sát, không chỉ kiến nghị chấn chỉnh, khắc phục mà phải theo dõi việc thực hiện các kiến nghị đó như thế nào, làm đến đâu để tiếp tục đôn đốc, nhắc nhở.

Thứ tư, Thực hiện nhất quán chính sách tôn trọng và bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, kịp thời cùng với HĐND xem xét các chính sách đối với đồng bào tôn giáo theo phương châm “tốt đời, đẹp đạo”.

Tôi rất mong nhận được sự đồng tình ủng hộ của quý cô, bác, anh, chị, cử tri để tôi có được tiếng nói với các cơ quan công quyền trong việc truyền đạt tâm tư, nguyện vọng của cử tri đến với các cơ quan Nhà nước.

Xin chân thành cảm ơn.

**BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI
VÀ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CÁC CẤP**



**QUỐC HỘI
KHÓA
XV**

**LÀ TRỰC TIẾP GÓP PHẦN XÂY DỰNG
NHÀ NƯỚC PHÁP QUYỀN XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
CỦA NHÂN DÂN, DO NHÂN DÂN, VÌ NHÂN DÂN**